

<https://trungtamthuoc.com/>

Phosphatidyl serine là một chất béo dùng hỗ trợ khả năng ghi nhớ và tăng cường sức khỏe tinh thần. Hơn 3000 các công trình nghiên cứu được công bố về một số thử nghiệm mà sử dụng chất này có thể giúp cải thiện chức năng phosphatidylserine có thể trẻ hóa màng tế bào não bộ của bạn và đó là giúp:

- Tăng cường trí nhớ.
- Giảm tăng sự tỉnh táo và tập trung.
- Cải thiện khả năng học tập.
- Tăng sự nhạy bén.
- Giảm trầm cảm và cải thiện tâm tình.
- Giảm căng thẳng do bạn trẻ hay già.

5. Cao thành phần gốc dầu dừa động mạch, thiếu năng tuần hoàn não. Giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ tế bào não, tăng cường tiêu hóa.

Tác dụng điều trị xơ vữa động mạch, chống lão hóa, tăng tuổi thọ và phòng ngừa ung thư.

Tác dụng điều trị rối loạn giấc ngủ, chống lão hóa, tăng tuổi thọ và phòng ngừa ung thư. Tác dụng tăng cường sức khỏe, chống lão hóa, tăng tuổi thọ và phòng ngừa ung thư.

6. Rau đắng biển (Baocopa monnieri) là thuốc bổ não được dùng để thúc đẩy sức khỏe tinh thần toàn thể bằng cách làm trẻ hóa chức năng tối ưu của não. Rau đắng biển có lợi trong: Điều trị bệnh Alzheimer, Cải thiện trí nhớ, Giảm lo lắng, Điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), Chữa dị ứng, Điều trị hội chứng ruột kích thích, Chống stress, Nhện thóc, Nâng cao sự tập trung, Chữa bệnh tâm thần, Điều trị cơ giât, Điều trị động kinh, hiệu quả gây mê (không làm giảm cảm giác). Người ta cũng dùng rau đắng biển để điều trị chứng đau lưng, khan giọng, bệnh tâm thần, chứng động kinh, đau khớp và vấn đề về tinh dục ở cả nam và nữ.

7. Thông đất Cây thông đất có chứa hoạt chất quý có tên Huperzine A. Chất này có tác dụng tăng cường dẫn truyền thần kinh, ngăn chặn hình thành các mảng bám, đám rối trong não, nuôi dưỡng tế bào não, trị các bệnh Alzheimer, teo não và sa sút trí tuệ, các bệnh có liên quan đến tổn thương tế bào thần kinh não bộ ở con người.

8. Coenzym Q10 Là một chất xúc tác trong quá trình tạo năng lượng trong tế bào, tăng cường sự dẻo dai của cơ tim khi nó phải làm việc quá tải, bảo vệ thành mạch máu và có tác dụng làm giảm huyết áp.

9. Melatonin Có tác dụng chính là điều hoà chu kì ngày-đêm hay chu kì thức-ngủ của cơ thể bạn. Bóng tối làm cho cơ thể sản xuất nhiều melatonin, là tín hiệu cho cơ thể để chuẩn bị cho giấc ngủ. Ánh sáng làm giảm sản xuất melatonin và báo hiệu cơ thể để chuẩn bị thức dậy. Một số người bệnh mất ngủ có nồng độ melatonin thấp. Do đó, một số nghiên cứu cho rằng việc bổ sung thêm melatonin có thể giúp bạn ngủ tốt hơn.

10. Magnesium oxyd Là một thành phần quan trọng trong hoạt động chức năng của tim, có tác dụng làm giảm nhu cầu về oxy của cơ tim trong yên tĩnh cũng như trong lao động, tập luyện, giúp tăng cường chức năng của tim và phòng ngừa các bệnh tim. Những nghiên cứu gần đây cho thấy magliê còn có tác dụng điều hòa hàm lượng đường trong máu (phòng ngừa bệnh tiểu đường), ổn định huyết áp (phòng ngừa bệnh tăng huyết áp). Những người có chế độ ăn giàu magliê hoặc ăn bổ sung magliê sẽ giảm nguy cơ phát triển hội chứng chuyển hóa. Ion magliê còn giúp cải thiện nhu động ruột, tăng khả năng tiêu hóa của ruột, có tác dụng phòng và chữa trị chứng táo bón.

11. Tỏi đen Với chỉ số ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) - chỉ số đánh giá khả năng hấp thụ gốc tự do chứa oxygen, được khoa học hiện đại chứng minh thuộc top cao nhất trong các chế phẩm thiên nhiên hiện được sử dụng để chống lão hóa. Tỏi đen giúp nhanh chóng triệt tiêu các gốc tự do trong tế bào, hạn chế và làm chậm quá trình lão hóa, giảm thiểu mọi nguy cơ về tiểu đường, mỡ máu cao, huyết áp, tim mạch, và tiêu diệt tế bào ung thư.

12. Vitamin B6 Nhu cầu hàng ngày cho trẻ em là: 0,3-2 mg, người lớn là: 1,6-2mg, người mang thai hoặc cho con bú là 2,1-2,2mg. Tình trạng thiếu hụt vitamin B6 xảy ra do rối loạn hấp thu, rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, hoặc rối loạn do thuốc gây nên. Với người điều trị bằng isoniazid hoặc phụ nữ uống thuốc tránh thai như cầu vitamin B6 hàng ngày tăng nhiều hơn bình thường. Thiếu hụt Vitamin B6 dẫn đến thiếu máu nguyên bào sắc, viêm dây thần kinh ngoại vi, viêm da. Nhu cầu Vitamin B6 cả cơ thể tăng khi nghiện rượu, suy tim, nhiễm khuẩn, bệnh đường ruột, người mang thai, cho con bú.

**CÔNG DỤNG:**

Giúp bổ sung dưỡng chất cho não, hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn não. Hỗ trợ làm giảm các biểu hiện thiếu năng tuần hoàn não, giảm di chứng sau tai biến mạch máu não do tắc mạch.

**ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:**

Người bị thiếu năng tuần hoàn não với các biểu hiện: chóng mặt, đau đầu, mất ngủ, ù tai, tê bì chân tay, rối loạn tiền đình. Người sau tai biến mạch máu não do tắc mạch.

**CÁCH DÙNG:**

Ngày uống 1viên/lần.  
Trường hợp nặng uống 2 viên chia 2 lần/ngày.  
Có thể uống trong hoặc sau bữa ăn. Uống 2 viên trước khi đi tàu xe 1 giờ.  
Phụ nữ có thai và cho con bú, phụ nữ mãn kinh, rong kinh, người có hội chứng máu chậm đông, đang chảy máu, người chuẩn bị phẫu thuật không được dùng.  
Không sử dụng nếu mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

**BẢO QUẢN:**

Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Để xa tầm tay trẻ em.  
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

**TIÊU CHUẨN: TCCS  
SỐ ĐKSP: 4974/2018/ĐKSP**

Phân phối bởi:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAPHARCO**  
ĐC: 77Đ5 Khu đô thị Đại Kim, Định Công, P. Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội  
ĐT: 02435 659 888 - Fax: 02435 402 789

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ USA**  
ĐC: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Thương nhân chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ USA**  
ĐC: 78Đ5 KĐT Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội





# Cerevit Fort

With Citicoline

## THÀNH PHẦN:

Ginkgo biloba 400mg, Nattokinase 300FU, Calcium nano 125mg, Thành ngạch 125mg, Đinh lăng 100mg, Thông đất 100mg, Rau đắng biển (Bacopa monnieri) 100mg, Magnesium oxyd 50mg, Tỏi đen 30mg, Phosphatidyl serine 15mg, Citicolin 5.00mg, Melatonin 5mg, Coenzym Q10 2.0mg, Vitamin B6 2mg, Rutin 2mg, Acid folic 100mcg.

Phụ liệu: Gelatin, chất ổn định glycerin, chất nhũ hóa sáp ong, dầu đậu nành vừa đủ một viên.

## BẢO QUẢN:

Để nơi khô mát, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Để xa tầm tay trẻ em.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

## CÔNG DỤNG:

- Giúp bổ sung dưỡng chất cho não, hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn não. Hỗ trợ làm giảm các biểu hiện thiếu năng tuần hoàn não, giảm di chứng do tai biến mạch máu não do tắc mạch.

## ỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Người bị thiếu năng tuần hoàn não với các biểu hiện: chóng mặt, đau đầu, mất ngủ, ù tai, tê bì chân tay, rối loạn tiền đình. Người sau tai biến mạch máu não do tắc mạch.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Ngày uống 1 viên/1 ngày

Trường hợp nặng uống 2 viên chia 2 lần/ngày. Có thể uống trong hoặc sau bữa ăn.

Uống 2 viên trước khi đi tàu xe 1 giờ.

Phụ nữ có thai và cho con bú, phụ nữ mãn kinh, rong kinh, người có hội chứng máu chậm đông, đang chảy máu, người chuẩn bị phẫu thuật không được dùng. Không sử dụng nếu mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

## THỜI HẠN SỬ DỤNG:

03 năm kể từ ngày sản xuất

Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi ở trên nhãn sản phẩm.

## QUY CÁCH:

Hộp 03 vỉ x 10 viên.